

BGRIM รุกโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม ปีนี้รับรู้โรงไฟฟ้าใหม่ต้นรายได้พุ่ง 20%

ผู้จัดการรายวัน 360 - บี.กริม เพาเวอร์ สยายปีก รุกโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม 400 เมกะวัตต์ คาดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ มิ.ย.62 พร้อมเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในไทย คาดมีความชัดเจนอย่างน้อย 1 โครงการในปี นี้ ปีนี้ปีนี้ไทยรายได้โต 20% หลังรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าใหม่ที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ 450 เมกะวัตต์

นางปริยนาท สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับพันธมิตรท้องถิ่นร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) กำลังผลิตรวม 400 เมกะวัตต์ที่ประเทศเวียดนาม หลังจากรัฐบาลเพิ่งเริ่มส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว คาดว่าจะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน มิ.ย. 2562 โดย บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นใหญ่ 55%

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศมาเลเซีย กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์คงต้องเลื่อนการตัดสินใจลงทุนออกไปเป็นปลายปี นี้ เพราะรอผลการเลือกตั้งของมาเลเซียก่อน

นางปริยนาท กล่าวถึงการลงทุนในประเทศว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าในไทย มีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คาดว่าจะเห็น

ความชัดเจนอย่างน้อย 1 โครงการในปี นี้ รวมทั้งมีการรุกธุรกิจโซลาร์ฟาร์มที่รวบรวม 40 เมกะวัตต์ ที่ได้ลงนามสัญญากับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาแล้ว โดยในอนาคตจะขยายเพิ่มอีก

ส่วนโรงไฟฟ้า SPP 3 โรงของบริษัทฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟกับ กฟผ. นั้น นางปริยนาท กล่าวว่า ในวันที่ (14 มี.ค.) จะพบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อขอความชัดเจน โดยเห็นชอบตามมติ กฟผ. ที่ให้โรงไฟฟ้า SPP ที่หมดอายุ สร้างโรงไฟฟ้าใหม่แล้วได้สิทธิ์ขายไฟให้ กฟผ. 30 เมกะวัตต์/โรง เพื่อให้เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ได้ โดยไม่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ

สำหรับงบประมาณในปี นี้ บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท สำหรับการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนงาน ไม่รวมโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนามและการซื้อกิจการ (M&A) โดยปีนี้บริษัทฯ จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ คิดเป็นกำลังการผลิต 450 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า SPP 3 โรงๆ ละ 133 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าโซลาร์ราชการ 7 โครงการ รวม 30.8 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าฯ พลังน้ำ-น้ำแฉ ที่ สปป.ลาว กำลังการ

ผลิต 15 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 4 เมกะวัตต์ และระบบสายส่งที่นิคมฯในประเทศ กัมพูชา ทำให้ปีนี้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟโตขึ้น 27%

นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้เพื่อ รีไฟแนนซ์หนี้รวมทั้งสิ้น 1.8 หมื่นล้านบาท แบ่ง เป็นการออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบ กำหนดชำระของบริษัทฯจำนวน 5.5 พันล้านบาท และรีไฟแนนซ์หนี้ในโครงการโรงไฟฟ้า SPP บาง กะดีขนาด 229 เมกะวัตต์ วงเงิน 6.7 พันล้านบาท และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 114 เมกะวัตต์ วงเงิน 5.8 พันล้านบาท เชื่อว่าการออกหุ้น กู้ครั้งนี้จะทำให้ภาระดอกเบี้ยลดลง

สำหรับปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้รวม โตขึ้น 20-25% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3.19 หมื่นล้านบาท เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า ใหม่ที่ทยอยจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ แต่ปีหน้าบริษัทฯ จะมีรายได้โตแบบก้าวกระโดด หลังรับรู้รายได้ จากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเต็มปี และมีโครงการ ใหม่ที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้ามาเพิ่มเติมอีก.